



คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ที่ 412 /2557

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปี 2557

.....

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จะดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งกำหนดการแข่งขัน ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (โรงเรียนที่เปิดสอนขยายโอกาสทางการศึกษา) ในวันที่ 10 - 12 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี และโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการดังนี้

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ

กลุ่มการศึกษาปฐมวัย

1	นางสาวดารารัตน์	อุทัยพยัคฆ์	ศึกษานิเทศก์	ประธานกรรมการ
2	นางประชิด	พุกปราง	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	เลขานุการ
3	นางสาวอุทัย	ธารมรรค	ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี	ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการกลาง

1	นางชบา	นามชนะ	ครู โรงเรียนวัดเจติยาราม
2	นางพัชรี	มีศรีฝ่อง	ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
3	นางสัมพันธ์	สมประสงค์	ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
4	นางนงนุช	เทศเจริญ	ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
5	นางสุทัศนีย์	แสงอนันต์	ครู โรงเรียนวัดเกตุน้อย
6	นางสาววันัสญา	พิศาลปัญญา	ครู โรงเรียนวัดใหม่นครบาล
7	นางสาวกนกวรรณ	ชื่อจริง	ครู โรงเรียนวัดพเนินพลู

กิจกรรมการเล่านิทานประกอบท่าทาง ประเภทเดี่ยว

1	นางสาวปณิดา	ศิลารักษ์	ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม
2	นางนารีรัตน์	ปรัชญาดำรงพล	ครู โรงเรียนนารีวิทยา
3	นางสาวราตรี	เสนาะเมือง	ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)

กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน ประเภททีม 3 คน

1	นางกรรณิกา	กระกรกุล	ครู โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง
2	นางนุชนภา	แสงทับทิม	ครู โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
3	นางวารุณี	ปฐิสาร	ครู โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง

กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ประเภททีม 3 คน

1	นางสุนทรียา	แก้วพิจิตร	ครู โรงเรียนวัดเวียงทูน
2	นางศรีวรรณ	อัมพรสินธุ์	ครู โรงเรียนบ้านตลาดควาย
3	นางนิตยา	ชูศิลป์	ครู โรงเรียนวัดโศดาประดิษฐาราม

กิจกรรมการวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ประเภทเดี่ยว

1	นางอาทิตย์ญา	เลิศประเสริฐพันธ์	ครู โรงเรียนวัดเกาะลอย (ชุมชนวัดฯ)
2	นางสาววลัยรัตน์	จันทร์เสมา	ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
3	นางสาววิบูลย์ลักษณ์	จาตุรัส	ครู โรงเรียนอนุบาลจอมบึง

มีหน้าที่

1. จัดทำเกณฑ์การให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 64 ประจำปี 2557 ของแต่ละกิจกรรม
2. จัดทำข้อสอบ ในแต่ละกิจกรรมที่รับผิดชอบ ส่งให้เลขานุการของแต่ละกลุ่มสาระ
3. ตัดสินผลการแข่งขันกรอกคะแนน สรุปผลการแข่งขันให้ฝ่ายประกาศผลในกิจกรรมที่รับผิดชอบ ส่งให้เลขานุการแต่ละกลุ่มสาระ เพื่อให้ประธานกรรมการลงนามแล้วจึงนำไปติดประกาศ
4. บันทึกผลการแข่งขันตามคู่มือลงทะเบียนโปรแกรมของ สพป.นนทบุรี เขต 1 ทางเว็บไซต์ให้ทุกโรงเรียนที่เป็นตัวแทนให้แล้วเสร็จ ตามกำหนดเวลาทุกสนามแข่งขัน
5. เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันแต่ละกิจกรรม เช่น กระดาษวาดเขียน อุปกรณ์การทดลอง ฯ นอกเหนือจากที่นักเรียนต้องเตรียมเองในแต่ละกิจกรรม โดยประสานกับ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ แต่ละกลุ่มสาระ
6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตั้ง ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ว่าที่ร้อยตรี 

(สมชาย งามสุขสวัสดิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

